

chuyển biến rõ nét trên tất cả các mặt, đặc biệt 02 phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” đã phát triển sâu rộng; phong trào thanh niên tình nguyện được mở rộng trong các đối tượng thanh niên, đánh dấu một bước phát triển mới trong phong trào thanh thiếu nhi trong điều kiện mới. Năm 2000 là năm chuyển giao thế kỷ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị đồng ý lấy năm 2000 là “Năm Thanh niên”. Đây là vinh dự và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong cả nước. Ngày 18-10-2000, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Thành tích đó đang tạo đà, tạo thế cho tuổi trẻ Bến Tre tiến lên phía trước.

### **V - Hoạt động của Đoàn trong thời kỳ đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn**

Từ ngày 02 đến ngày 04/7/2002, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre lần thứ VII (2002 – 2007) đã tổ chức trọng thể tại Hội trường lớn của tỉnh. Tham dự Đại hội có 358 đại biểu đại diện cho trí tuệ và niềm tin của hàng vạn cán bộ, đoàn viên và tuổi trẻ Bến Tre.

Đại hội đã đánh giá tình hình thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ 1997 – 2002, biểu dương những cố gắng to lớn của các cấp bộ Đoàn, của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trong tỉnh.

Đại hội đã xác định mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên tỉnh nhà trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa là: Tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, tăng cường giáo dục lý tưởng cộng sản, đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên. Xây dựng Đoàn vững mạnh đảm bảo làm tốt vai trò hạt nhân chính trị trong mặt trận đoàn kết thanh - thiếu - nhi, xứng đáng là đội hậu bị của Đảng bộ, chỗ dựa vững chắc của chính quyền nhân dân.

Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ và các biện pháp xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bến Tre trong giai đoạn 2002 – 2007, thông qua các chương trình hành động cách mạng của Đoàn, đồng thời quyết định tiếp tục phát triển hai phong trào lớn "Thanh niên lập nghiệp" và "Tuổi trẻ giữ nước" lên tầm cao mới.

Với khẩu hiệu hành động: *"Thanh niên Bến Tre đoàn kết ra sức rèn đức, luyện tài, năng động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương Đồng khởi giàu đẹp, văn minh"*.

Đại hội đã đề ra 4 chương trình hành động:

- Chương trình hỗ trợ thanh niên lập nghiệp.
- Chương trình thanh niên bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
- Chương trình hỗ trợ thanh niên nâng cao đời sống tinh thần.
- Chương trình thanh niên tình nguyện hoạt động xã hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khóa VII gồm 29 ủy viên. Đồng chí Trần Dương Tuấn được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Ngọc Tam và đồng chí Huỳnh Văn Tấn được bầu làm Phó Bí thư<sup>1</sup>.

Sau Đại hội, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức nghiên cứu thảo luận để quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ VII, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Với phương châm: *"Toàn Đoàn làm công tác giáo dục"*, *"Lấy đoàn viên thanh niên để giáo dục đoàn viên thanh niên"*. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuyên truyền giáo dục của Đoàn được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo được đổi mới về nội dung và

---

<sup>1</sup> Tháng 7 năm 2002, đồng chí Trần Dương Tuấn chuyển công tác khác, đồng chí Trần Ngọc Tam được bầu làm Bí thư. Tháng 10/2005, đồng chí Trần Ngọc Tam được Tỉnh ủy điều về huyện Châu Thành, làm Bí thư huyện ủy, đồng chí Phan Văn Mãi được bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn.

hình thức lôi cuốn đông đảo của thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức, và giác ngộ chính trị định hướng lý tưởng cho thanh niên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Năm 2004, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn đã đề ra chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 (Khóa VIII) của Trung ương Đoàn về tăng cường công tác giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức cho thanh niên học tập, tìm hiểu đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tỉnh Đoàn chú trọng phát triển các phương tiện thông tin đại chúng: ra tờ thông tin nội bộ Đoàn, in và phát hành tài liệu học tập cho chi Đoàn và Đoàn cơ sở, mỗi quý một số. Phối hợp với Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục "*Tuổi trẻ Bến Tre*", phát hai kỳ mỗi tháng.

Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị "*Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh*", chiếu phim tài liệu "*Hồ Chí Minh – Chân dung một con người*"; học tập 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa việc triển khai thực hiện cuộc vận động "*Đoàn viên – thanh niên sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại*" với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn. Hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc và cách mạng được triển khai có hiệu

quả với nhiều loại hình hoạt động như: Công trình "Những đóa hoa trên mộ liệt sĩ", lễ hội: "Thắp sáng ngọn lửa Đồng khởi"....., phong trào đọc, học tập và hành động theo gương anh Thạc, chị Trâm, trong hai cuốn Nhật ký "Mãi mãi tuổi 20", "Nhật ký Đặng Thùy Trâm". Nhiều hình thức hoạt động văn hóa, giáo dục về nếp sống, lối sống mới được tổ chức sôi nổi, phát động cuộc vận động "Thanh niên sống đẹp, sống có ích", tổ chức các diễn đàn thanh niên, tọa đàm về đạo đức, lối sống của thanh niên ngày nay,... đã động viên, cổ vũ và khẳng định vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn được tập trung chỉ đạo với nhiều biện pháp tích cực với phương châm hướng về cơ sở.

Đến năm 2007, toàn tỉnh đã kết nạp 104.000 đoàn viên (đạt 93,25% so với chỉ tiêu đề ra) chiếm 25,18% thanh niên trong độ tuổi. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 01 (Khóa VI), Nghị quyết 07 của Trung ương Đoàn (Khóa VII), chất lượng tổ chức và hoạt động của chi đoàn được nâng lên. Tỷ lệ chi Đoàn mạnh tăng từ 67% (năm 2003) lên 69,9% (năm 2006), không có ấp, khu phố trắng chi đoàn, Đoàn cơ sở trung bình, yếu giảm rõ rệt, số chi đoàn dưới 10 đoàn viên giảm đáng kể. Đã củng cố cấp cơ sở 317 lần với 639 ủy viên Ban chấp hành (trong đó có 314 ủy viên Ban

thường vụ và 207 chức danh chủ chốt), cấp huyện 97 lần với 288 ủy viên Ban chấp hành (trong đó có 194 ủy viên Ban thường vụ và 32 chức danh chủ chốt), cấp tỉnh 12 lần với 27 ủy viên Ban chấp hành (trong đó có 09 ủy viên Ban thường vụ và 03 chức danh chủ chốt). Công tác cán bộ được quan tâm từ việc phát hiện, qui hoạch, đến việc đào tạo bồi dưỡng, đã có 210 cán bộ Đoàn cơ sở theo học trung cấp chính trị và nghiệp vụ thanh vận, và đưa 07 cán bộ Đoàn học trung cấp chính trị và nghiệp vụ thanh vận tại Phân viện Thanh thiếu niên miền Nam.

Công tác kiểm tra có nhiều tiến bộ, có tác dụng tích cực kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Đoàn và các chỉ thị, nghị quyết; kiểm tra trách nhiệm của Ban thường vụ, ủy viên Ban chấp hành Đoàn cùng cấp. Mỗi năm, chi Đoàn được kiểm tra ít nhất 02 lần, Đoàn cơ sở ít nhất 03 lần và huyện, thị Đoàn ít nhất 04 lần.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền được duy trì thường xuyên. Trong nhiệm kỳ qua Đoàn đã giới thiệu với Đảng 8.953 đoàn viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp 5.726 đồng chí vào Đảng trong đó có 46 đồng chí là sinh viên. Đoàn đã tham gia góp ý vào Nghị quyết Đảng, mục tiêu phương hướng và nhiệm vụ kinh tế, xã hội hàng năm của cấp ủy, tổ chức cho đoàn viên góp ý phê bình đảng viên, tham gia xây dựng ấp, khu phố, xã, đơn vị và gia đình văn hóa. Công

tác đoàn kết, tập hợp thanh niên được chú trọng và từng bước đổi mới. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được củng cố và mở rộng. Hiện nay toàn tỉnh có 160/160 ủy ban Hội cơ sở, 48/48 trường trung học phổ thông, trường cao đẳng, trung học đều có ủy ban Hội, phát triển thêm 62.506 hội viên mới, nâng số hội viên trong tỉnh lên 98.848 người. Tổ chức Hội giới thiệu 25.183 hội viên ưu tú cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Các cấp bộ Đoàn đã xây dựng nhiều mô hình hoạt động như: “Chiến dịch Mùa hè xanh”, “Hội trại thanh niên tình nguyện tòng quân”, “Đội trí thức trẻ tình nguyện”, “Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ”, Câu lạc bộ *“Những trái tim hồng”*,... để tăng cường khả năng tập hợp thanh niên của tổ chức Hội. Hội Sinh viên trường cao đẳng Bến Tre được phát triển về số lượng và chất lượng, đến nay đã có 3.872 hội viên và sinh viên của trường đã phát huy tốt vai trò xung kích trong phong trào học sinh, sinh viên của tỉnh. Việc ra đời của Hội Doanh nghiệp trẻ của tỉnh và thị xã đã mở ra hướng đi mới trong việc tập hợp thanh niên lao động, thanh niên trong khu vực ngoài quốc doanh.

Song song đó các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã sôi nổi thực hiện 5 chương trình hành động cách mạng do Đại hội Đoàn tỉnh Bến Tre lần thứ VII phát động, ra sức phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thực hiện chương trình thanh niên đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ. Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động tham gia phổ cập trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông (THPT), phổ cập tin học, vận động đoàn viên thanh niên học tập ngoại ngữ, tin học.

Phong trào "*Sáng tạo trẻ*" đã lôi cuốn thanh niên tích cực nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Hàng năm, có trên 40 đề tài khoa học cấp ngành, trường và cấp tỉnh do đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện và được ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở Khoa học – Công nghệ và Liên Đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội thi "*Sáng tạo khoa học kỹ thuật*" thu hút nhiều đoàn viên thanh niên tham gia, bước đầu tạo được môi trường cho thanh niên nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào quản lý, sản xuất kinh doanh, giảng dạy và học tập.

Trong chương trình thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo có bước phát triển mới, đã vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho bản thân và xã hội.

Nét nổi bật trong chương trình này là tinh thần hợp tác tương trợ trong đoàn viên thanh niên để phát



triển các mô hình trang trại trẻ, tổ hợp tác thanh niên, mô hình đoàn viên thanh niên tiết kiệm, góp vốn, ngày công lao động, kinh nghiệm để giúp nhau phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Trong hoạt động tự giúp nhau đã có trên 20.000 đoàn viên thanh niên nhận được sự giúp đỡ với số tiền gần 5 tỷ đồng. Hàng năm có trên 15.000 lượt đoàn viên thanh niên được tập huấn, tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, hàng ngàn đoàn viên thanh niên tiếp cận với các nguồn vốn vay với tổng dư nợ trên 10 tỷ đồng.

Các hoạt động phối hợp dạy nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động được các cấp bộ Đoàn chú trọng và triển khai thực hiện tốt. Hàng năm có trên 20.000 đoàn viên thanh niên được giới thiệu học nghề, giải quyết và xuất khẩu lao động.

Các mô hình thanh niên tham gia phát triển kinh tế như: mô hình câu lạc bộ khuyến nông, khuyến ngư, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ, điểm trình diễn kỹ thuật được tổng kết và nhân rộng.

Chương trình thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, xung kích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương đã thật sự thấm sâu và lan tỏa trong giới trẻ. Các hoạt động tình nguyện đặc biệt Chiến dịch Mùa hè xanh trở thành cao trào

rộng khắp. Phối hợp với đoàn viên, thanh niên các trường Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Bến Tre đã thực hiện được 2.662 công trình thanh niên rải đều 08 huyện, thị thu hút 2 triệu đoàn viên thanh niên, sinh viên học sinh tham gia. Đã sửa chữa, nâng cấp 374 cây cầu, đắp 80 móng cầu thép không gian; xây mới 130 cầu bê tông, dài từ 4 đến 10 mét kinh phí trên 20 tỷ đồng, tu sửa 3.000 km đường giao thông nông thôn; trồng 200.000 cây xanh trên các tuyến đường, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử địa phương; làm mới 327 sân bóng đá, bóng chuyền, sửa chữa 104 tụ điểm vui chơi cho thanh thiếu niên, xây dựng 460 tủ sách với 416.603 đầu sách.

Phong trào "*Dền ơn đáp nghĩa*" tiếp tục phát triển, những năm qua các cấp bộ Đoàn đã xây dựng được 37 nhà tình nghĩa, 751 nhà tình thương với kinh phí trên 5,5 tỷ đồng; tổ chức khám chữa bệnh phát thuốc cho gần 100.000 lượt người dân nghèo trị giá trên 2 tỷ đồng.

Phong trào thanh niên tình nguyện xây dựng quân đội trở thành nét đẹp của đoàn viên thanh niên ngày nay. Bình quân mỗi năm, từ năm 2002 trở đi số thanh niên tình nguyện xây dựng quân đội đạt từ 60% đến 70%.

Các dự án "*Trí thức trẻ tình nguyện*", "*Y bác sĩ tình nguyện*", "*Thanh niên xây dựng cầu nông thôn*",

Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ, Đội thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo ... đã gặt hái được nhiều kết quả. Qua phong trào thanh niên tình nguyện đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu.

Thực hiện chương trình thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được các cấp bộ Đoàn quan tâm đã động viên đông đảo thanh niên nhập ngũ, hàng năm tỷ lệ giao quân về trên đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Trong 5 năm, toàn tỉnh có gần 6.000 thanh niên xuất ngũ, được giới thiệu học nghề, giải quyết việc làm. Đoàn viên thanh niên quân đội, công an thực hiện tốt công tác hành quân dã ngoại, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở vùng sâu, vùng xa, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh.

Các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội được triển khai tích cực. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Công an, Phụ nữ triển khai nhiều biện pháp có hiệu quả nhằm ngăn chặn và phòng chống tệ nạn ma túy trong thanh thiếu niên, đặc biệt là chặn đứng tệ nạn ma túy học đường. Đoàn đã có nhiều hoạt động có hiệu quả giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ vốn, hướng dẫn cách thức làm ăn cho những thanh niên lầm lỗi trở về cuộc sống đời thường.

Hoạt động của 160/160 đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã đảm bảo được

tính thiết thực và hiệu quả trong việc tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông được dư luận xã hội đánh giá cao.

Hoạt động của Đoàn nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu niên được tổ chức với nội dung, hình thức phong phú, góp phần tích cực vào quá trình phát triển và làm lành mạnh hóa môi trường xã hội.

Các đội thanh niên tuyên truyền ca khúc cách mạng được thành lập, khơi dậy phong trào hát ca khúc cách mạng trong thanh niên; tổ chức Liên hoan thanh niên hát dân ca từ huyện đến tỉnh nhằm giáo dục thanh niên giữ gìn, kế thừa và phát huy bản sắc dân tộc.

Hưởng ứng các phong trào *"Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"*, *"Thanh niên khỏe vì ngày mai lập nghiệp"*, *"Khỏe để bảo vệ Tổ quốc"*, đồng đảo đoàn viên, thanh niên tích cực tập luyện thể dục thể thao đã đạt danh hiệu chi Đoàn, chi Hội thanh niên khỏe.

Hàng năm tổ chức Đoàn đã tổ chức các giải thi đấu thể thao truyền thống như giải bóng đá mi ni 26-3, giải bóng chuyền thanh niên 15-10, giải việt dã... đã góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục, thể thao trong thanh, thiếu niên và nhân dân, đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ.

Hoạt động Đội được tổ chức Đoàn các cấp tăng cường chỉ đạo nên công tác Đội và phong trào thiếu nhi chuyển biến mạnh mẽ, gắn bó với xã hội, đáp ứng yêu cầu lợi ích của đội viên và tập thể Đội và phong trào thiếu nhi, trên cơ sở triển khai sâu rộng phong trào "Nói lời hay làm việc tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ". Hoạt động của Đội không chỉ tiến hành trong nhà trường đồng thời đẩy mạnh xã hội hoá hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Nhiều loại hình hoạt động được tổ chức gắn với chủ đề, chủ điểm tuần, tháng, với các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn", các cuộc thi viết tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, về quê hương đất nước nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho các em đã thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia.

Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động như phong trào "Vượt khó, học tốt", "*Em yêu khoa học*", "*Học mà vui – Vui mà học*", "*Hoa điểm 10 dâng tặng thầy cô*", "*Tiếp bước cha anh, xứng danh cháu ngoan Bác Hồ*"... vừa mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, vừa cổ vũ các em thiếu nhi rèn luyện, phấn đấu.

Từ hoạt động của Đội và với "Chương trình rèn luyện đội viên" trong những năm qua, toàn tỉnh đã có 90.000 em được kết nạp vào Đội, nâng tổng số đội viên lên 147.749 em (năm 2007), có 38.798 em được

trở thành đoàn viên. Hàng năm có trên 10 vạn em đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

Phong trào "*Vòng tay bè bạn*" do Hội đồng Đội Trung ương phát động từ tháng 7-1998 được tiếp tục duy trì và đem lại những kết quả khả quan. Từ các hoạt động "*Quyê vì bạn nghèo*", "*Tấm áo tặng bạn*", "*Đôi bạn cùng tiến*", "*Tuần lễ tiết kiệm vì bạn nghèo*"... đã giúp cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa biểu hiện tinh thần tương thân tương ái của thiếu nhi.

Hoạt động của Nhà thiếu nhi tỉnh đã thu hút trên 32.000 lượt thiếu nhi tham gia. Hoạt động lớp năng khiếu được tổ chức thường xuyên dưới dạng lớp chuyên, đội chuyên, câu lạc bộ, ... thu hút trên 4.000 em tham gia. Nhà thiếu nhi ở hai huyện Thạnh Phú và Giồng Trôm đã đi vào hoạt động, các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở địa bàn dân cư tiếp tục được xây dựng.

Được sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Bến Tre đã phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, đổi mới về tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động.

Trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên, trong đó nổi lên phong trào "*Thanh niên lập nghiệp*", "*Tuổi trẻ giữ nước*", phong trào thanh niên tình nguyện, công tác xây dựng củng cố tổ chức Đoàn và đoàn kết tập hợp thanh niên đã có

bước tiến vượt bậc, đánh dấu quá trình phát triển mới của sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần vào quá trình giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà./